

## การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก ต่างประเทศ (ใหม่)

นำเสนอเมื่อ : 19 เม.ย. 2563

สถานี ก.ค.ศ. การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ใหม่)



สถานี ก.ค.ศ.

## การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้อ่านทุกท่าน เรื่องที่จะนำมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกันในวันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ (ว 3/2563) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการขอรับรองคุณวุฒิ เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ในการสมัครเข้าสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาต่อไป

แต่เดิมในการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ ของ ก.ค.ศ. นั้น ได้มีแนวปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โดยเมื่อถึงลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ส่วนราชการที่จะ บรรจุและแต่งตั้งฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอขอรับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งมายัง ก.ค.ศ. เพื่อให้ ก.ค.ศ. รับรอง คุณวุฒิก่อนจึงจะบรรจุและแต่งตั้งได้ และในการพิจารณารับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ต้องมีการตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา เป็นรายบุคคลไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และบางประเทศกำหนดเงื่อนไขในการรับรองข้อมูล ก่อนข้างเข้ขมวด ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรับรองคุณวุฒิได้แน่ชัด ส่งผลให้ไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ทันที

จากปัญหาดังกล่าวนี้ จึงนำไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติใหม่ โดยมีแนวคิดสำคัญ คือ **ต้องการ ลดระยะเวลาในการพิจารณารับรองคุณวุฒิ** ซึ่งจะทำให้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันทีเมื่อถึงลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และสถานศึกษามีครู ไปปฏิบัติการสอนได้ทันทีทันที อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ปรับปรุงใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ต้องเป็นคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
2. การเสนอให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองคุณวุฒิ สามารถกระทำได้ใน 2 กรณี คือ
  - 2.1 กรณีการรับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งประสงค์จะสมัคร สอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษายื่นคำขอรับรองคุณวุฒิถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้โดยตรง
  - 2.2 กรณีการรับรองคุณวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับ คุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือเพื่อปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับ เพิ่มขึ้นหรือเพื่อบันทึกลงในทะเบียนประวัติข้าราชการ โดยให้ส่วนราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะนำคุณวุฒิไปใช้ เป็นผู้ยื่นคำขอรับรองคุณวุฒิ



ทั้งนี้ ได้มีการปรับลดเอกสารหลักฐานที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา จากเดิม 17 รายการ เหลือเพียง 3 รายการ ได้แก่

- 1) สำเนาหนังสือที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) หรือทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) ได้ระบุผลการเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
- 2) สำเนาใบปริญญาบัตร
- 3) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งยื่นบัตรขอการบรรจุอยู่ในปัจจุบันก็ให้หน่วยงานการศึกษารวบรวมเอกสาร ทั้ง 3 รายการดังกล่าว เสนอส่วนราชการมาถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อรับรองคุณวุฒิตามแนวปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน

การรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศทุกกรณีเป็นการรับรองเฉพาะราย มีผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่รวมถึง การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน การศึกษาที่รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเอง

สำนักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติฯ ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาที่จะนำคุณวุฒิไปใช้เพื่อสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก โดยทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดของ แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้สำเร็จ การศึกษาจากต่างประเทศ (จ 3/2563) เพิ่มเติม และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับรองคุณวุฒิ สำหรับ คุณวุฒิต่างประเทศได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้



แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
(จ 3/2563)

**ดร.อัมพร พินะสา**  
**เลขาธิการ ก.ค.ศ.**



ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 17 เมษายน 2563](#)